

EXIM BANK เปิดตัวบริการวาณิชธนกิจ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สนับสนุนกลุ่มเสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ลงทุนด้านพลังงานสะอาด

ดร.รัชฎ์ วรวิจิธโกศาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายวุฒม์ ธรรมาวรานุกุลปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) ร่วมลงนามในสัญญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมการค้ำประกันหุ้นกู้ (Bond Guarantee) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกลุ่ม SSP ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

นับเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวบริการด้านวาณิชธนกิจของ EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ภายใต้บทบาท Green Development Bank โดยแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่น กล่าวคือ EXIM BANK มุ่งเน้นให้คำปรึกษาทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ รวมถึงค้ำประกันหุ้นกู้ (Bond Guarantee) แก่ผู้ประกอบการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) โดยใช้จุดแข็งของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนการค้าการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการส่งออกของไทย ทั้งนี้ ในปี 2567 EXIM BANK ได้รับจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(thai) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ขณะที่กลุ่มเสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ประกอบการพลังงานทดแทนชั้นนำของไทยที่มีศักยภาพและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมากลุ่ม SSP ประสบความสำเร็จในการลงทุนด้านโครงการพลังงานสะอาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังผลิตรวมกว่า 280 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตรวมเติบโตกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2575 สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของไทย

“EXIM BANK เปิดตัวบริการใหม่ด้านวาณิชธนกิจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปร่างและบริการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจไทยทุกขนาดมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การดำเนินกิจการโดยคำนึงถึง ESG อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเสริมสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมคู่ขนานกันไปอย่างยั่งยืน” ดร.รัชฎ์ กล่าว

18 ธันวาคม 2567

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร